



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ สปริงนิวส์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์	<p>คกก.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านจำนวน 6 ด้าน 1.ด้านความมั่นคง ขอบเขต สถาบันพระมหากษัตริย์ การทหาร อธิปไตย การต่างประเทศ ภัยพิบัติ อาชญากรรม การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติด การค้ามนุษย์และภัยอื่น ๆ ที่คุกคามความมั่นคงแห่งชาติ มี พล.อ.วรพงษ์ ส่องเนตร เป็นประธาน 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ขอบเขต การค้า การลงทุน การผลิต การบริการ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกในทางธุรกิจ มี นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ เป็นประธาน 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขต คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา สุขภาวะ การพัฒนาสถาบันครอบครัว คุณภาพชีวิต การกีฬานันทนาการ มี นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธาน 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอบเขต ผู้สูงอายุ ความยากจน คนด้อยโอกาส บริการสาธารณสุข ประชากรวัย ผลิตชาวนบ้าน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจพอเพียง ความเข้มแข็งของชุมชน มี นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขต ทรัพยากรน้ำ พลังงาน โลกร้อน การปลูกป่า ชยะมูลฝอย การกักตุนชายฝั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะ ระบบนิเวศ ผังเมือง มี นายธนวัฒน์ จารูพงษ์สกุล เป็นประธาน และ 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ขอบเขต โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบที่เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ตำรวจอัยการ ศาล ทนายความ ราชทัณฑ์) การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน มี นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธาน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.60 โดยคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน ค่าใช้จ่าย และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>การดูแลประช.กราบพระบรมศพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สำนักพระราชวังได้ประกาศเลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ เป็นวันที่ 5 ต.ค. 2560 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุขจึงปรับแผนในการให้บริการ โดยเพิ่มบุคลากรการแพทย์ และปรับเวลาในการปฏิบัติงานเป็น 2 ผลัด รวมทั้งการประสานส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยแพทย์ไปยังโรงพยาบาล เพื่อให้การดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยทั่วไป หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเต็มที่ และประชาชนเตรียมพร้อมร่างกายและอุปกรณ์ป้องกันความร้อน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรพกยาประจำตัว ข้อมูลส่วนตัวติดตัวไว้ตลอดเวลา</p> <p>ด้าน นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้ควบคุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และการสาธารณสุข สธ.และกทม. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2559 จนถึง 27 ก.ย. 2560 ให้บริการประชาชนรวมทั้งสิ้น 3,594,679 คน ร้อยละ 97 เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นลมจากอากาศร้อน อ่อนเพลีย และตรวจโรครักษาทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เป็นไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น นำส่งรักษาต่อที่รพ. 1,250 คน และตรวจประเมินสุขภาพทางจิต 5,425 คน</p>
ไทยรัฐ มติชนออนไลน์	<p>แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงนามในคำสั่งสธ.ที่ 1347/2560 แต่งตั้ง นพ.โสภณ เมฆธน เป็นคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานในความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.โสภณ กล่าวว่า จากนี้ต้องรอการประชุมหารือว่าจะได้รับมอบหมายงานใดบ้าง สำหรับงานที่อยากให้มีการสานต่อ คือ คลินิกหมอครอบครัว โรคติดต่อไม่เรื้อรัง นอกจากนี้ ต้องเดินหน้าการปรับปรุงระเบียบการเยียวยาช่วยเหลือบุคลากรสธ. กรณีอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้มากกว่ามาตรา 44 และการปรับปรุงระเบียบให้ สสจ. สสอ. มีเงินบำรุงได้ เช่น อัจริยจาก สปสช. หรือ ออย. เป็นต้น</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>นโยบายรัฐ-เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกลั่นกรองโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำหนดกรอบแนวทาง ตลอดจนทบทวนปรับปรุง การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามพ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ พ.ศ.2556 และแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558-2562 พร้อมกันนี้ได้จัดทำแผนแม่บทการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ระยะแรกมีโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน 2 กิจการ ได้แก่ กิจการพัฒนาคอนกรีตพื้นฐานด้านสาธารณสุข และกิจการด้านยาและอุปกรณ์การแพทย์</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก มติชนออนไลน์	<p>100 ปี ธงชาติไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย โดยนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เคารพธงชาติไทยและร่วมกันร้องเพลงชาติ ที่หน้าเสาธง ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และพระราชทานธงประจำชาติไทย โดยรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ปีนี้เป็นปีแรกและเป็นวันครบรอบ 100 ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย</p>
เดอะเนชั่น เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>อาหารเสริมโฆษณาอ้างรักษาเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว พญ.นิตยา ภานุภาค พังพาพงศ์ แพทย์ประจำศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า พบอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งโฆษณาผ่านตัวแทน ชักชวนให้ผู้ติดเชื้อฯ หยุดกินยาต้านไวรัสฯ ให้รับประทานอาหารเสริมอย่างเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอันตรายมาก อาจทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา จนต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ที่แรงกว่าเดิม ซึ่งเรื่องนี้เคยแจ้งไปยังออย.แล้ว แต่ยังไม่สามารถเอาผิดผลิตภัณฑ์นี้ได้</p> <p>ด้าน นายนิมิตร เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า การโฆษณาอาหารเสริมแบบนี้จะกระทบกับนโยบายการควบคุมปัญหาโรคเอดส์ในประเทศไทยให้ป็นศูนย์ ซึ่งเรื่องนี้เคยทำหนังสือถึงออย.หลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่เห็นมาตรการแก้ปัญหาที่ชัดเจน</p>
ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์	<p>ชาย ‘ครีมปรอท’ ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กรณีเพจ “แหม่มโพธิ์ดำ” โปสตัวมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ครีมปรอท” ครีมช่วยผิวขาว โดยติดฉลากชัดเจน ระบุว่ามีคนเชื่อไปซื้อมาใช้ และมีผู้มาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก</p> <p>ล่าสุด ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวหากมีการติดฉลากบนตัวผลิตภัณฑ์ชัดเจนถือว่าผิด พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เนื่องจากสารปรอทเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง หากตรวจพบถือเป็นเครื่องสำอางไม่ปลอดภัยในการใช้ และหากผู้ชาย ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ละเมิด ย่อมมีความผิด โดยหากพบว่ามีกมลละเมิดและผลิตหรือนำเข้า จะมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ชายจะมีโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถฟ้องร้องเองได้โดยตรง หรือร้องไปทางสคบ. เพื่อเป็นคดีผู้บริโภคได้ โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีกมลปิดเพจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมปรอทแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ออย. ได้สั่งห้ามผลิตเครื่องสำอางผสมสารต้องห้ามคือ สารปรอท และไฮโดรควิโนน ซึ่งมีการอ้างสรรพคุณช่วยให้ขาว แต่ก้ออันตรายร้ายแรง</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ	<p>วันหัวใจโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรม คร. กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก สธ.ขอเชิญชวนคนไทยดูแลสุขภาพหัวใจ โดยประเมินโอกาสเสี่ยง 2 ช่องทาง คือ ประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการสังกัด สธ.ทั่วประเทศ หรือประเมินโดยตนเองผ่าน App: Thai CV Risk Calculator สำหรับปี 2560 สมพันธ์หัวใจโลกได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า “Share the power” หรือ “แบ่งปันพลังใจ” ร่วมกันแบ่งปันวิธีสร้างพลังใจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>และบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น เพื่อเพิ่มพลังให้ชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมาพันธ์หัวใจโลก กำหนดให้วันที่ 29 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก โดยมีประเด็นในการรณรงค์ปีนี้ คือ “แบ่งปันพลังใจ (Share the power)” เนื่องจากกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและของโลก จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่าในปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 7.4 ล้านคน และข้อมูลของสธ. ในปี 2558 พบอัตราการเสียชีวิตเท่ากับ 28.92 ต่อประชากร 1 แสนคน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน การรณรงค์เน้นให้ประชากรในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้มีภาวะอ้วน สูบบุหรี่และไขมันในเลือดสูง หันมาดูแลตัวเอง ใส่ใจสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง เน้นให้ทุกคนร่วมแบ่งปันวิธีสร้างพลังให้หัวใจของตนเองและมอบกำลังใจแก่คนรอบข้าง</p> <p>สำหรับแนวทางการเพิ่มพลังให้ชีวิต ประกอบด้วย การเติมพลังหัวใจ คือ การรับประทานอาหารและดื่มน้ำอย่างเหมาะสม งดการรับประทานอาหารสำเร็จรูปและแปรรูป รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ งดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การขยับหัวใจ คือ ทำตัวให้กระฉับกระเฉงสม่ำเสมอ ด้วยการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจะเริ่มออกกำลังกายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ อาการที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ เหนื่อยง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะเวลาทำงาน จุกแน่นหน้าอกบริเวณยอดอกตรงกลาง มักเป็นในขณะออกกำลังกาย หลังจากหยุดออกกำลังกายอาการจะดีขึ้น มีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับปวดร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายหรือไปที่กราม ถ้าเจ็บหน้าอกนานเกิน 5 นาที พักแล้วไม่ทุเลา หรือมีอาการเจ็บรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>พัฒนาแบบประเมินสุขภาพจิตชาวไทยภูเขา</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ว่า ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยพื้นที่สูงรวมประมาณ 8 แสนคน พบปัญหาสุขภาพจิตที่ได้เร่งดำเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มสุราของผู้ใหญ่ 2.การส่งเสริมสุขภาพจิตกลุ่มชาวเขา 5 กลุ่มวัย ซึ่งในปีนี้ศูนย์สุขภาพจิตเขต 1 ได้พัฒนาแบบประเมินปัญหาสุขภาพจิต เริ่มที่ 4 เฒ่า ได้แก่ ม้ง กะเหรี่ยง ลahu และอาข่า เพื่อใช้ประเมินความเศร้า ความเครียด และความทุกข์ และออกแบบการจัดบริการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชนเผ่า เริ่มใช้ต.ค.นี้</p>
เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก สปริงนิวส์	<p>ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีที่กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นขอลดหย่อนภาษีครอบครัวที่มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไป ว่า เห็นด้วย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การเกิดเป็นไปอย่างมีคุณภาพต้อง 1.มีเมื่อพร้อม 2.ตั้งใจมีลูก 3.เตรียมตัว ตรวจสอบสุขภาพกายสุขภาพใจ เตรียมความพร้อมของครอบครัว 4.ฝากครรภ์แน่นแฟ้นๆ เพื่ออยู่ในการดูแลที่ถูกต้องของแพทย์ มาพบแพทย์ตามนัดโดยเฉพาะช่วงใกล้คลอด</p> <p>สำหรับกรณีที่มีชาวแม่-ทารกเสียชีวิตจากการคลอด ส่วนใหญ่เป็นเพราะการตกเลือด ซึ่งสถิติอัตราการเสียชีวิตของแม่ปี 2559 อยู่ที่ 22 ต่อแสนประชากร หรือประมาณไม่เกิน 150 ราย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้ว และในปี 2560 พบว่า อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของแม่จะต่ำกว่า 20 ต่อแสนประชากร ถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดครั้งแรกของประเทศไทย ส่วนอัตราการเสียชีวิตของทารกหลังคลอดภายใน 28 วัน ต่ำกว่า 5 ต่อแสนประชากรเด็กเกิดใหม่ การเสียชีวิตในช่วง 1 ปี ต่ำกว่า 2 ต่อแสนประชากรเด็ก และการเสียชีวิตในช่วง 5 ปี ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรเด็ก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยจะเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีบุตรคนที่สองที่เกิดหลังปี 2561 อีกคนละ 30,000 บาทตลอดปีภาษี เพื่อจูงใจให้ผู้มีเงินได้ที่มีบุตรเพิ่มขึ้นได้รับการบรรเทาภาระภาษี เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานลดลง หากเห็นว่าการเพิ่มส่วนลดหย่อนภาษีน้อยไป แสดงความเห็นได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ถึงวันที่ 16 ต.ค. นี้</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>คนไทย 57 % ไม่อ่านฉลากก่อนซื้อแปรงสีฟัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำนักทันตสาธารณสุขสำรวจพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย ปี 2554 จำนวน 3,391 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้แปรงสีฟันขนนุ่มหรือนุ่มพิเศษ ร้อยละ 52 เลือกใช้ขนนุ่มปานกลาง ร้อยละ 41 และเลือกใช้ขนแปรงแข็ง ร้อยละ 6 และยังพบว่า ไม่เคยอ่านข้อมูลในฉลากแปรงสีฟัน ร้อยละ 57 ส่วนการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทยทุก 3 ปี ในปี 2554 โดยเก็บสำรวจแปรงสีฟันกว่า 300 รุ่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของฉลากและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟัน พบว่า แปรงสีฟันที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และซูเปอร์สโตร์ กว่าร้อยละ 80 ผ่านมาตรฐานแปรงสีฟันของกรมอนามัย</p> <p>ด้าน ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า ประชาชนควรเลือกแปรงสีฟันที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยดูที่ขนแปรงเป็นอันดับแรก ซึ่งการเลือกขนแปรงนุ่มปลอดภัยที่สุด และสคบ.ได้ออกประกาศให้แปรงสีฟันทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ต้องระบุข้อมูล 5 ข้อ คือ 1.ความอ่อนแข็งของขนแปรง 2.ลักษณะปลายขนแปรงฟัน เช่น ปลายมน ปลายเรียวยาวแหลม 3.วัสดุที่ใช้ทำขนแปรงและด้ามแปรง 4.วิธีใช้ ข้อแนะนำ และ 5. แปรงสีฟันเด็ก ต้องระบุกลุ่มอายุที่เหมาะสมบนฉลาก เช่น ต่ำกว่า 3 ปี 3-6 ปี 6-12 ปี เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพียงพอใช้ประกอบการเลือกแปรงสีฟัน</p> <p>ทั้งนี้ ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน และเมื่อแปรงฟันเสร็จ ต้องล้างให้สะอาด สะบัดน้ำออกให้หมด เก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเท โดยวางแปรงสีฟันในแนวตั้ง ไม่ควรเก็บในกล่องเก็บหัวแปรง เพราะจะทำให้แห้งยาก เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้ และไม่ควรถือแปรงสีฟันรวมๆ กัน เพราะหากมีผู้ป่วย จะเป็นการแพร่เชื้อโรคได้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p>วันท้องเที่ยวโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 27 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันท้องเที่ยวโลก แต่ปัญหาของสถานที่ท้องเที่ยวในไทย คือ ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พบว่า ปี 2559 มีขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ 27.06 ล้านตัน หรือ 74,130 ตัน/วัน และมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.14 ก.ก./คน/วัน ส่วนสิ่งแวดล้อมในแหล่งท้องเที่ยว พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ 71 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ และผู้ดูแลแหล่งท้องเที่ยวใส่ใจด้านความสะอาดของส้วมอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ตรวจโลหะหนักในหอยสองฝา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอและเกษตรกรในพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยสองฝา บริเวณปากแม่น้ำสำคัญของประเทศไทย เฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ โดยในปี 2559 ได้สุ่มเก็บตัวอย่างหอยสองฝา ได้แก่ หอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรม มาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาการปนเปื้อนโลหะหนัก 4 ชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท สารหนู แคดเมียม และเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ พบการปนเปื้อนโลหะหนักบ้างเพียงเล็กน้อย</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอาหารปลอดภัยไทย-ลาว ที่ จ.นครพนม ว่า จ.นครพนมมีพรมแดนติดต่อกับแขวงคำม่วน และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จึงเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารตามแนวชายแดนไทย-ลาว พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 2 แขวง และมีการให้ความรู้การใช้แอปพลิเคชันหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพในการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย เพื่อสกัดกั้นสินค้ากลุ่มเสี่ยง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>“รพ.มหาราชโคราช” ครบ 108 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ. สมชัย อัคราสุตสาคร ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนารพ.มหาราชนครราชสีมา ครบ 9 รอบ 108 ปี พร้อมมอบรางวัล“คนดีศรีมหาราช” มอบทุนการศึกษา 92 ทุน โดยรพ.มหาราชนครราชสีมาเป็นรพ.ขนาดใหญ่ที่สุดของ สธ. ให้การรักษาพยาบาลด้านตติยภูมิระดับสูง ทดเทียมรพ.ชั้นนำระดับประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาทุกด้าน เพื่อเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวอีสานใต้</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p>สุ่มตรวจร้านอาหารญี่ปุ่น</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. ทำโครงการศึกษาวิจัยความปลอดภัยด้านอาหารในซูชิหน้าอาหารดิบ โดยจากการสุ่มตรวจร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วกทม. 293 ราย พบมีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน 11 ราย บางส่วนขาดการบริหารจัดการระบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุขภาพิบาล
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์	แนะรพ.ไทยรุกตลาดสุขภาพคนจีน -เสนอข่าว น.ส.พัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไปตุ๋ ประเทศไทย ผู้นำเลิร์ชเอนจิ้นอันดับหนึ่งจากประเทศจีน แนะนำกลุ่มธุรกิจรพ.รายใหญ่ของไทยเจาะกลุ่มลูกค้าชาวจีน หลังพบว่าปี 58 มีลูกค้าจีนเดินทางมาใช้บริการด้านการแพทย์จากประเทศอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 500% จากปี 2557 และยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายในไทยสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ด้วย
สยามรัฐ	แอปฯ อสม.ออนไลน์ -เสนอบทความ นางรัชณี หนูเพชร ผอ.รพ.สต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เปิดเผยว่า รพ.สต.บางทอง นำแอปฯ อสม.ออนไลน์ ไปใช้ในงานสาธารณสุขชุมชน มุ่งสู่ อสม. 4.0 เป็นสื่อกลางในพื้นที่มาสู่รพ.สต. โดยให้อสม.ส่งข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ผ่านแอปฯ ขณะเดียวกัน รพ.สต.ก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพที่สำคัญไปยัง อสม. เพื่อนำไปบอกต่อกับชาวบ้านในพื้นที่ได้
เดลินิวส์	แอปฯ A-Live -เสนอข่าว นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี นพ.ชำนาญการพิเศษ รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า ทีมผู้อำนวยการได้คิดค้นระบบบริหารจัดการรพ.พยาบาลแบบรวมศูนย์ หรือ AOC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดอัตราการเสียชีวิตของประชากร โดยประชาชนสามารถเรียกรถพยาบาลผ่านแอปฯ A-Live หรือ โทร. 1669 ได้ เริ่มใช้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยาเป็นที่แรก และติดตั้งเพิ่มในรพ.ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยจ.ขอนแก่นเริ่มทดลองติดตั้งให้รพ.พยาบาลแล้ว 14 อำเภอ สามารถช่วยผู้ป่วยได้รวดเร็วและทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น
มติชน	กำจัดขยะติดเชื้อ -เสนอข่าว นายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีนายกเทศมนตรี สสจ.อุดรธานี และผู้บริหารอปท. 22 แห่ง เข้าร่วม เบื้องต้นจะเริ่มในพื้นที่จ.อุดรธานีก่อน โดยจะมีรถขยะติดเชื้อควบคุมอุณหภูมิไปรับขยะติดเชื้อจากรพ.ตามวันเวลาที่กำหนด นำกลับมาเผาทำลาย ในอัตราค่าบริการกิโลกรัมละ 13 บาท จากนั้นจะขยายพื้นที่ไปต่างจังหวัด
สยามรัฐ	ข่าวเท็จ “หมูไก่อเป็นเอดส์” -เสนอข่าวกรณีมีการแชร์ข้อมูลเท็จในโซเชียลเรื่องหมูไก่อเป็นเอดส์ นสพ.สรวิต ธาณิตะ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ขณะนี้ข้อมูลเท็จดังกล่าวมีการส่งต่อกันตั้งแต่ปี 2551 และวนกลับมาแชร์อีก หากพบการแชร์ข้อความนี้ใน line group ขอให้ถ่ายภาพหน้าจอส่งมาที่กรมปศุสัตว์ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ต่อไป
ไทยรัฐ	วันสะกิดเงินโลก -เสนอข่าว ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชวนร่วมงานเนื่องในวันสะกิดเงินโลก “ศิริราชห่วงใย เข้าใจสะกิดเงิน” ในวันที่ 4 ต.ค. นี้ ที่รพ.ศิริราช มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสะกิดเงิน และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชในผู้สูงอายุ รวมถึงวิธีการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง
ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก	ทำแท้งเถื่อน -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยผลการศึกษาวิจัย พบสถิติทำแท้งทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น 56.7 ล้านครั้งต่อปี เกือบครึ่งเป็นการทำแท้งแบบไม่ได้รับรองทางการแพทย์ ใช้วิธีแบบชาวบ้านทำแท้งเถื่อน 97% เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา และแต่ละปีมีผู้หญิงเสียชีวิตจากการทำแท้งเถื่อนราว 47,000 คน



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch